

บาทกำลังถูกต่างชาติกดดัน

ผู้จัดการรายวัน - เงินบาทวูบต่อที่ตลาดสิงคโปร์ สื่อพิมพ์ต่างประเทศเข้าโจมตี ขณะที่ผู้ว่าการสปท.เผยต้องการให้บาทเคลื่อนไหวบ้าง ไม่ต้องการให้นิ่งอยู่ในระดับ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลานาน

ม.ร.ว. จตุมงคล โสณกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (สปท.) เปิดเผยว่า การอ่อนตัวของค่าเงินบาท ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตก เพราะเท่าที่ดูไม่ใช่เรื่องของการแข็งค่าไร สปท. ดูแลอยู่ตลอด ค่าเงินบาทอยู่ในระดับประมาณ 38.80-38.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ เป็นการเคลื่อนไหวที่มีสาเหตุมาจาก การเมืองที่ยังไม่มีความปลอดภัย ทำให้ผู้ถือเงินบาททกกลัวความเสี่ยงจะเกิดขึ้นได้

ผู้ว่าการสปท.กล่าวว่า สปท.อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเคลื่อนไหวขึ้นลงบ้างไม่ต้องการให้คงที่ในระดับใดระดับหนึ่งเป็นระยะเวลานานเกินไป เหมือนกับตลอดเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ค่าเงินบาทไม่เคลื่อนไหว เพราะสถานการณ์ดังกล่าว จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมของตลาด

■ บาท

ฟอร์เวิร์ด (ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า) และการทำธุรกิจประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (เฮดจิง) ที่ทำให้มีการซื้อขายน้อย

"ขณะนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากปี 1997 ที่ตลาดฟอร์เวิร์ด ปรับสภาพดีขึ้น เพราะมีปริมาณการทำธุรกรรมมากขึ้น ซึ่งก่อนปี 1997 อัตราส่วนการทำธุรกรรมในตลาดฟอร์เวิร์ด มีเกิน 100 ตลอดทุกเดือน แต่ในระยะหลังปี 1997 ไม่ค่อยมีการทำฟอร์เวิร์ด โดยมีการซื้อขายในตลาดฟอร์เวิร์ดต่ำกว่า 100 มาตลอด แสดงว่าไม่มีการทำฟอร์เวิร์ด เลย"

ผู้ว่าการซบท์กล่าวว่า ในเดือนมิถุนายน มีการทำฟอร์เวิร์ดในอัตราเพิ่มขึ้น ระดับ 101% แสดงว่าตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ตอนนี้ปริมาณทำฟอร์เวิร์ดทั้งหมดในตลาด มีจำนวน 17 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งครอบคลุมพอดีกับการนำเข้า และสามารถชำระหนี้ได้ 70% ระยะเวลาการทำฟอร์เวิร์ดประมาณ 1-2 เดือน ซึ่งซบท์ควบคุมได้ดี

บาทอ่อนรูปต่อที่สิงคโปร์

สื่อเฮดจ์ฟันด์ US โจมตีถัก

ดีลเลอร์ในตลาดสิงคโปร์เปิดเผยว่าเงินบาทถูกแรงกดดันให้อ่อนค่าตลอดทั้งวานนี้ (2) จากข่าวลือแพร่สะพัดที่ว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์สัญชาติอเมริกันรายหนึ่ง ได้เข้า โจมตีเงินบาทเมื่อ 1 วันก่อนหน้านั้น ตลอดจนจากการที่บริษัทภาคเอกชนมีความต้องการใช้เงินดอลลาร์

เงินบาทในตลาดนี้หล่นลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือนคืออยู่ที่ 38.95 บาทต่อดอลลาร์ เปรียบเทียบกับตอนเปิดวันพุธ (1) ซึ่งอยู่ที่ 38.83 บาทต่อดอลลาร์

"เงินบาทกำลังถูกกดดัน" อลิสัน เสิ้ง นักวิเคราะห์แห่ง สแตนดาร์ด แอนด์ พัวร์ส เอ็มเอ็มเอส ในสิงคโปร์ให้ความเห็น "ในขณะนี้เงินบาทกำลังพยายามหาทิศทางอยู่"

บรรดาดีลเลอร์บอกว่าตลาดแพร่สะพัดไปด้วยข่าวลือที่ว่า ในวันพุธ (1) กองทุนโทเกออร์ ฟินด์ ซึ่งเป็นเฮดจ์ฟันด์ที่ตั้งฐานในสหรัฐฯ ได้บอกขายเงินบาทแลกซื้อกับเงินดอลลาร์จำนวน 180 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่มีการยืนยันข่าวนี้

ข่าวลือการเทขายเงินบาท ยังเกิดความอึดใจกับการที่ยุโรปบริษัทญี่ปุ่นในเมืองไทยพากันส่งเงินดอลลาร์กลับออกมา จึงยังกระตุ้นให้เกิดการเทขายเงินบาทในวันพุธดังกล่าว

พวกแบงก์สหรัฐฯก็ได้ซื้อเงินดอลลาร์เมื่อยวานนี้ (2) เพื่อเตรียมส่งมอบรองรับการปล่อยขายล่วงหน้าของพวกเขา

"คนส่วนใหญ่คิดกันว่าเงินบาทวันนี้น่าจะซื้อขายกันในช่วงแคบ ๆ เท่านั้น ทว่ามันกลับยังคงอยู่ในด้านอ่อนตัวต่อไปอีก" เสิ้งบอกและเสริมว่า วานนี้ยังมีความต้องการซื้อเงินดอลลาร์เข้ามาจากบริษัทบางแห่งในต่างประเทศไทย ซึ่งต้องการเงินตราอเมริกันไปชำระหนี้คืนแก่ต่างชาติบางราย

เดลเลอร์ในตลาดบางรายมองว่า ตลาดกำลังรู้สึกกังวลมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า ทหารไทยจะไม่เข้ามาแทรกแซงซื้อพยุงค่าเงินบาท

"เงินดอลลาร์มีแรงรับมากจริง ๆ ในระดับ 38.70 บาท และมีแรงต้านมากในระดับ 39 บาท" เสิ้งบอก โทเกออร์ ฟินด์ ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ในการบริหารของ จูเลียน โรเบิร์ตสัน ถูกประณามว่ามีส่วนสำคัญในการโจมตีค่าเงินบาทเมื่อ 2 ปีมาแล้ว โดยในคราวนั้นเขารายงานว่าเฮดจ์ฟันด์นี้ได้ทุ่มเงินสูงถึง 3,000 ล้านดอลลาร์ และได้เป็นสาเหตุทำให้ประเทศไทยต้องประกาศลดค่าเงินบาทในทางเป็นจริงในวันที่ 2 กรกฎาคม 2540 จนกลายเป็นวิกฤตทางการเงินลุกลามไปทั่วเอเชีย ■